

Le Nextra Srinakarin เลอ เน็กซ์ตรา ศรีนครินทร์

จะดีสักแค่ไหนถ้าทาวน์โฮมที่คุณเลือกให้คุณได้เต็มอ้อมกับพื้นที่ใช้สอยทุกตร.ม. ที่กว้างขวางขึ้นอย่างคุ้มค่า เพราะทุกพื้นที่ภายในบ้านสามารถปรับฟังก์ชันเพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นคุณ พร้อมเปิดรับวิวภายนอกได้ถึง 2 ด้าน ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย ผ่อนคลายไปกับมุมพักผ่อนขนาดใหญ่ในทุกๆชั้น พร้อมเฉลียงชมสวนหน้าให้อารมณ์เทียบเท่าไม้แพบ้านเดี่ยวในฝันของคุณ



ภาพจากสถานที่จริง บรรยากาศจำลอง โครงการเลอ เน็กซ์ตรา

โครงการเลอ เน็กซ์ตรา ศรีนครินทร์ พัฒนาโดย บริษัท น้อมบุญ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินงานโดย นายมานะ จิระนากุล กรรมการผู้จัดการ ถือเป็นหนึ่งในดีเวลลอปเปอร์คุณภาพที่กำลังมาแรงและน่าจับตามอง ด้วยพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมบวกกับประสบการณ์ด้านการเงิน ถือเป็นจุดเด่นทำให้สามารถพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ต้องการที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์แบบได้เป็นอย่างดี มีโครงการในความดูแลที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี อาทิ เลอ นครินทร์ และเลอ นีโอ ในพื้นที่ย่านศรีนครินทร์ ถือเป็นทำเลศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนที่มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม อาทิ ห่างจากจุดขึ้น – ลง ทางด่วนกาญจนาภิเษก เพียง 1 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยัง ถนนพระราม 3 โดยใช้เส้นทางเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาภิเษกและสะพานภูมิพลที่เปิดให้บริการแล้วภายในเวลา 15 นาที และอยู่ไม่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าศรีนครินทร์ ส่วนต่อขยายช่วงบางรี- สมุทรปราการ อีกทั้งทั่วบริเวณครอบคลุมทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ครบวงจรที่เชื่อมต่อความสะดวกสบายตามไลฟ์สไตล์คนเมือง เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยดีขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมใน ทุกๆ ด้าน



ห้องรับแขกให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง เปิดมุมมองสวน หลังบ้านรูปแบบ Terrace

โครงการใหม่ล่าสุด “เลอ เน็กซ์ตรา ศรีนครินทร์” เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น รูปแบบใหม่สไตล์โมเดิร์น จำนวน 117 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 230-240 ตร.ม.มูลค่าโครงการ 540 ล้านบาท ปฏิวัติทาวน์โฮมรูปแบบเดิมๆ ที่แสนอึดอัดสู่รูปแบบใหม่ที่ให้อิสระการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ด้วยหน้ากว้าง 7.5 เมตร ลึก 16 เมตร ให้ความหนาแน่นของจำนวนยูนิตน้อยกว่าทาวน์โฮมทั่วไปถึง 30 % สภาพแวดล้อมไม่แออัด ลดปัญหาที่จอดรถ อาคารออกแบบสวยงาม สามารถปรับฟังก์ชันได้ 3 – 5 ห้องนอน ใกล้ขีดธรรมชาติยิ่งขึ้นกับระเบียงชมสวนหน้าบ้าน และหลังบ้าน ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่

พร้อมรองรับการเพิ่มห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุที่มีห้องน้ำในตัว พร้อมพื้นที่พักผ่อนหรือทำงานในทุกชั้น หน้าบ้านแยกทางเดินเข้าบ้านออกจากโรงจอดรถให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวอย่างแท้จริง เลือกความต้องการด้วยตัวคุณเองได้ 2 แบบ คือ แบบ Terrace และแบบ Trendy ด้วยราคาเริ่มต้น 4.62 ล้านบาท

[nggallery id=21]